

บทที่

บทนำ



บทเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปรัชญาของ เมอร์คเดย์ และปรัชญาโยคจาร ซึ่ง เป็นปรัชญาตะวันตก และ
ปรัชญาตะวันออกต่างก็ เป็นปรัชญาจิตนิยมเชิง อัตวิสัย จึงมีความคิดพื้นฐานคล้ายคลึงกัน
ๆ ที่ไม่มีหลักฐานปรากฏว่า เมอร์คเดย์ ได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาโยคจารแต่อย่าง
จึง เป็น เรื่องน่าแปลกที่ปรัชญา ๒ ระบบนี้มาพ้องกันได้ นั่นคือ ประเด็นที่ว่าโลกภาย-
กตัว เรามีความเป็นอยู่อย่างไร มันมีความ เป็นจริงอิสระหรือไม่

ปัญหาเรื่องความมีอยู่ของโลกเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานแล้ว โดยเฉพาะใน
ปรัชญาอินเดีย บางทฤษฎีก็มีทรรศนะว่าโลกเกิดขึ้นจากการคลี่คลายขยายตัวของสิ่ง
สมบูรณหรือพระผู้เป็นเจ้า บางทฤษฎีก็เห็นว่าการ เกิดขึ้นของโลก เป็นเหมือนความฝัน
หรือภาพลวงตาที่เกิดจากมายา บ้างก็เชื่อว่าโลกเกิดขึ้นจากเจตจำนงของพระผู้เป็นเจ้า
บางทฤษฎีก็กล่าวว่า โลกเกิดมาจากกาล เวลา บางทฤษฎีก็กล่าวว่าโลกเกิดมาเพื่อความ
บันเทิง เรืองรมย์ของพระผู้เป็นเจ้า บางทฤษฎีก็กล่าวว่าโลก เป็นกีฬาของพระผู้เป็นเจ้า

แต่ปรัชญาโยคจาร เห็นว่า โลกภายนอกขึ้นอยู่กัวจิตและออกมาจากจิตทั้งสิ้น ซึ่ง
แนวความคิดนี้มาพ้องกันโดยบัง เิญญกับแนวความคิดของ เมอร์คเดย์ที่เห็นว่า โลกไม่ได้มี
อยู่อย่างอิสระโดยปราศจากการ รักรูของ จิต

ในวงการปรัชญาถือว่าทั้งปรัชญาของ โยคจาร และปรัชญาของ เมอร์คเดย์ต่างก็
เป็นปรัชญาจิตนิยมเชิง อัตวิสัยคล้ายกัน จึงน่าจะได้ศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่า
ปรัชญาของทั้งสองสำนักนี้มีส่วนใด ค้างที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน และมีส่วนใด ค้างที่
แตกต่างกัน ซึ่งการ วิจัย เปรียบ เทียบ เช่นนี้จะเป็นประโยชน์โดยทำให้ผู้วิจัยเอง และผู้ที่

ได้อ่านผลงานวิจัย มีความเข้าใจปรัชญาของทั้งสองสำนักโคคดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งที่จะวิจัยเปรียบเทียบเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความมืดยุของโลกรายนอก ในปรัชญาจิตนิยมเชิงอภิวสัยของเบอร์คเลย์และโยคจาร โดยมุ่งพิจารณาตามหัวข้อใหญ่ดังนี้ คือ

1. ความมืดยุของสิ่งต่าง ๆ ในโลกภายนอกตามทรรศนะของเบอร์คเลย์
2. จิตตามทรรศนะของปรัชญาโยคจาร
3. ระกัยความเป็นจริงในปรัชญาโยคจาร หรือทฤษฎีไตรสถานะ

การวิจัยครั้งนี้จะพิจารณาทรรศนะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจิตและมโนคติ ตามที่เบอร์คเลย์แสดงไว้ในหนังสือ The Principle of Human Knowledge และหนังสือปรัชญาโยคจารของชัคเตอร์จีชื่อ The Yogācāra Idealism ส่วนบ่อเกิดปฐมภูมิของเบอร์คเลย์เล่มอื่น ๆ และหนังสือปรัชญาพหุญาณของเสถียร โพธิ์นันทะ ไซ เพื่อประกอบและขยายความเข้าใจให้กระจ่างขึ้น

วิธีดำเนินการวิจัย

วิธีที่จะใช้ในการวิจัยคือ ค้นคว้าจากหนังสือและสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. เอกสารปฐมภูมิ หมายถึงงานเขียนของเบอร์คเลย์
2. เอกสารทุติยภูมิ หมายถึงงานเขียนของนักวิจารณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปรัชญาของเบอร์คเลย์และโยคจาร

สำหรับเอกสารปฐมภูมิของโยคจารไม่สามารถหาได้ในเมืองไทย จึงจำเป็นต้องใช้เอกสารทุติยภูมิเท่าที่จะหาได้เป็นหลัก

การวิจัยครั้งนี้ได้ค้นคว้าจากบ่อเกิดทั้ง 2 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมืดยุของโลกภายนอกตามทรรศนะของจิตนิยมเชิงอภิวสัยของเบอร์คเลย์และโยคจาร โดยการอ่าน

เก็บความ ถอดความ และเปรียบเทียบความกึกเห็น

เนื้อเรื่องของการวิจัยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ ตอนแรกเป็นเรื่องจิตนิยมเชิง
 อัจฉริยะของ เบอร์ก์ เลย์ และได้พูดถึงความกึกเกี่ยวกับจิตนิยมโดยทั่ว ๆ ไปก่อน ตอนที่
 ๒ เป็นเรื่องของจิตนิยมเชิงอัจฉริยะของ โยคากิจิ และตอนที่ ๓ เป็นตอนเปรียบเทียบ
 แนวความคิดของทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อหาความเหมือนและความแตกต่างกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจิตนิยมเชิงอัจฉริยะ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับโลกภายนอก เพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาปรัชญาของ
 เบอร์ก์ เลย์และปรัชญาโยคากิจิ อันจะเป็นแนวทางให้มีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
 ระหว่างปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกต่อไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย